

**THÔNG BÁO**  
**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh**  
**tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2023**

Ngày 31/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 tại Nơi tiếp công dân Thanh tra tỉnh Trà Vinh.

Thành phần tham dự gồm có lãnh đạo và đại diện các sở, ngành tỉnh, gồm: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Công an tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, UBND huyện Càng Long và UBND thành phố Trà Vinh.

Sau khi nghe Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình phản ánh, khiếu nại của công dân và ý kiến trả lời của sở, ngành tỉnh tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận, chỉ đạo như sau:

**1. Vụ ông Lý Văn Lượm và bà Nguyễn Thị Chắc ngụ ấp Ô Tung A, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.**

Tại buổi tiếp công dân, ông Lý Văn Lượm và bà Nguyễn Thị Chắc yêu cầu sớm giải quyết việc tố cáo Lãnh đạo và công chức xã Châu Điền; khiếu nại liên quan đến việc ông Lý Văn Lượm bị tạm giam năm 1982 và năm 1992; vào năm 2000 ông Lượm và bà Chắc bị bắt về tội chống người thi hành công vụ, do yêu cầu của vấn đề cần phải chỉ đạo và nắm lại nhiều nội dung. Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét bố trí tiếp xúc và trả lời các nội dung yêu cầu của ông Lý Văn Lượm và bà Nguyễn Thị Chắc trong tháng 6/2023.

**2. Vụ ông Trương Công Nghiệp ngụ khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.**

Tại buổi Tiếp công dân, ông Trương Công Nghiệp yêu cầu xem xét giải quyết bồi thường bằng đất cho Ông khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Đường khóm 2, thị xã Duyên Hải. Nếu tiếp tục sử dụng đất của ông Nghiệp thì phải xem xét giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho Ông, còn UBND thị xã Duyên Hải không tiếp tục sử dụng đất để thực hiện Dự án thì xem xét giải quyết trả lại đất cho ông Nghiệp được tiếp tục sử dụng. Hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, làm rõ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết vụ việc theo quy định.

### **3. Vụ bà Mai Hương Lan ngụ xóm 6, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.**

Tại buổi Tiếp công dân, bà Mai Hương Lan trình bày các nội dung sau: Khiếu nại Quyết định số 1184/QĐ-SYT ngày 21/12/2022 của Giám đốc Sở Y tế; các vụ việc thuộc thẩm quyền của huyện Càng Long nhưng chưa giải quyết (việc cho tổ may tư nhân đem bao vào để trong cơ quan bị bỏ trống giáp ranh nhà bà Lan nếu xảy ra cháy nổ ai chịu trách nhiệm, lầy cốt, nhổ cây, xả rác tại nghĩa trang...).

- Đối với khiếu nại Quyết định số 1184/QĐ-SYT ngày 21/12/2022 của Giám đốc Sở Y tế. Do trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật, nên Giám đốc Sở Y tế đã thu hồi Quyết định số 1184/QĐ-SYT ngày 21/12/2022. Ngày 11/4/2023, Giám đốc Sở Y tế đã ban hành Thông báo số 29/TB-SYT về kết quả kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh của bà Mai Hương Lan. Như vậy việc phản ánh của bà Lan đã được Sở Y tế giải quyết đúng theo quy định.

- Đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Càng Long (việc cho tổ may tư nhân đem bao vào để trong cơ quan bị bỏ trống giáp ranh nhà bà Lan nếu xảy ra cháy nổ ai chịu trách nhiệm, lầy cốt, nhổ cây, xả rác tại nghĩa trang...), giao Chủ tịch UBND huyện Càng Long kiểm tra lại nội dung vụ việc theo nội dung phản ánh của bà Mai Hương Lan và giải quyết theo thẩm quyền.

### **4. Vụ bà Trâm Xuân Trang ngụ ấp Sâm Bua, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.**

Tại buổi tiếp công dân, bà Trâm Xuân Trang yêu cầu sớm xem xét giải quyết giao 03 lô đất trúng đấu giá tuyến đường Mậu Thân cho gia đình Bà.

Đối với nội dung yêu cầu sớm xem xét giải quyết giao 03 lô đất trúng đấu giá tuyến đường Mậu Thân cho gia đình Bà. Ngày 29/5/2023, UBND thành phố Trà Vinh đã ban hành Thông báo số 145/TB-UBND và Thông báo số 146/TB-UBND về việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai đối với hộ ông Kim Chân và ông Thạch Ngọc Hoan. Sau thời gian nêu trên gia đình ông Kim Chân và ông Thạch Ngọc Hoan không tự nguyện tháo dỡ hàng rào xây dựng trái phép để giao trả lại đất, UBND thành phố Trà Vinh chỉ đạo cơ quan chuyên môn có phương án tiến hành cưỡng chế theo quy định. Giao Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh tổ chức thực hiện giải quyết vụ việc của bà Trâm Xuân Trang theo thẩm quyền.

### **5. Vụ bà Cao Thị Kim Anh ngụ ấp Thống Nhất, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.**

Tại buổi tiếp công dân, bà Cao Thị Kim Anh yêu cầu xem xét xếp di tích Đình Song Lộc; Phản ánh việc UBND thị xã Duyên Hải ra Quyết định phong tỏa Chợ và

phong tỏa toàn xã hội không thông báo cho các tiểu thương được biết để sắp xếp hàng hóa; thực hiện hỗ trợ dịch Covid-19 không đúng đối tượng.

- Đối với việc yêu cầu xem xét xếp di tích đình Song Lộc. Ngày 22/5/2023, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 679/SVHTTDL-TTr về việc trả lời đơn phản ánh, kiến nghị của bà Cao Thị Kim Anh.

- Đối với việc phản ánh việc UBND thị xã Duyên Hải ra Quyết định phong tỏa Chợ và phong tỏa toàn xã hội không thông báo cho các tiểu thương được biết để sắp xếp hàng hóa; thực hiện hỗ trợ dịch Covid-19 không đúng đối tượng. Ngày 10/6/2022, UBND thị xã Duyên Hải có Thông báo số 119/TB-UBND về việc không thụ lý giải quyết tố cáo đối với bà Cao Thị Kim Anh (đơn ghi ngày 26/4/2022, tố cáo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã Duyên Hải không chi trả tiền trợ cấp dịch Covid-19 cho người dân theo quy định). Trường hợp bà Cao Thị Kim Anh không đồng ý với Thông báo nêu trên của UBND thị xã Duyên Hải thì có đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

#### **6. Vụ bà Dương Thúy Loan ngụ ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.**

Tại buổi tiếp công dân bà Dương Thúy Loan, yêu cầu xem xét, xác minh lại nguồn gốc, hiện trạng thửa đất số 20A, tờ bản đồ số 5, diện tích 795m<sup>2</sup> và các Công văn của UBND thị xã Duyên Hải phúc đáp cho TAND thị xã Duyên Hải và TAND tỉnh Trà Vinh. Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ của bà Dương Thúy Loan và sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra lại hồ sơ vụ việc; kết quả thực hiện, báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- BLĐ VP. UBND tỉnh;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, BTCĐ-NC. *02*

#### **CHÁNH VĂN PHÒNG**

  
**Nguyễn Văn Quyền**